

เอกสารแถลงข่าวร่วม
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัวภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองร่วมกันของผู้นำทั้งสองฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ โดยผู้นำทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายระดับโลกและระดับภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วย
๒. ในระหว่างการเยือน ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลในบรรยากาศฉันมิตร โดยได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีมายาวนาน รวมถึงได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีและการทำงานร่วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะการเร่งรัดการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน แก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศ ดังนี้
๓. ความเชื่อมโยง: ผู้นำทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อและครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย และย้ำความตั้งใจที่จะเร่งรัดการดำเนินโครงการเชื่อมโยงที่คั่งค้างให้มีความคืบหน้า โดยเฉพาะการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดา แห่งใหม่กับด่านศุลกากรภูเก็ทกาฮูฮิตัม และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้บรรลุการเชื่อมโยงทางกายภาพและดิจิทัล รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพ (PCPs) อย่างต่อเนื่องตามพิมพ์เขียว การดำเนินงานภายใต้กรอบ IMT-GT ฉบับที่ ๒ ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๖ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ IMT-GT ค.ศ. ๒๐๓๖
๔. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ: ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมการค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าและประชาชน สามารถข้ามพรมแดนได้ราบรื่นและคล่องตัวขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีมูลค่า ๓ หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า ครั้งที่ ๓ ในโอกาสแรก เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการค้าทวิภาคีดังกล่าว

๕. การพัฒนาพื้นที่ชายแดน: ผู้นำทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเริ่มการหารือเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าวในช่วงการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และมีกรอบเวลาที่แน่ชัด ตลอดจนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา วิชาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ
๖. ความร่วมมือด้านความมั่นคง: ผู้นำทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๖๕ ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง (JWC-SC) ครั้งที่ ๑ ที่มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยใช้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายเห็นยังพ้องให้เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำข้ามแดนที่ผิดกฎหมายด้วย
๗. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม: ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นายกรัฐมนตรีไทยยังได้ชื่นชมที่ชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยในปี ๒๕๖๕
๘. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ: ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคและระดับโลก และย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของโลก เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะทำงานเกื้อหนุนกันเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศเอเปคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นประชาคมที่เปิดกว้าง มีพลัง ยืดหยุ่นคงทน และสงบสุขภายในปี ๒๕๘๓ ตามที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ปูตราจาญา ๒๐๔๐ ซึ่งได้รับการรับรองและจะขับเคลื่อนตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๙. ผู้นำทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Tenaga Nasional Berhad (TNB) ในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอในการเสริมสร้างศักยภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่างคาบสมุทรมมาเลเซียและไทย (๒) บันทึกความเข้าใจระหว่าง TNB Renewable Sdn. Bhd. (“TRe”) และ Planet Utility Co., Ltd. (“Planet Utility”) เกี่ยวกับข้อเสนอในการร่วมมือสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการผลิตพลังงานในประเทศไทย (๓) บันทึกความตกลงระหว่าง TNB Power Generation Sdn. Bhd. (“GenCo”) และ B Grimm Power Public Co. Ltd. (“B Grimm”) ซึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอในการแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมและการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ (๔) บันทึกความเข้าใจระหว่าง Malaysia Digital Economy Corporation SDN. BHD. (MDEC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (รอยืนยัน)
๑๐. ผู้นำทั้งสองฝ่ายยินดีต่อผลการเยือนครั้งนี้ และขอให้ใช้ประโยชน์จากกลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความขอบคุณต่อนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับคณะฝ่ายมาเลเซียเป็นอย่างดีในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และเชิญฝ่ายไทยเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ ๗ ระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศในปีนี้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรักษาพลวัตของความสัมพันธ์ทวิภาคีต่อไป
